

บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่าตามภูมิภาค, ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากแนวโน้มเฟดขึ้นตบ.

*บาท/ดอลลาร์ช่วงเข้าที่อ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่มุมมองเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ยังหนุนดอลลาร์

*ดีลเลอร์คาดเงินบาทวันนี้ จะขยับกรอบการเคลื่อนไหวขึ้นมาที่ 33.70 ถึง 33.80

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินทรงตัวอยู่ใกล้จุดสูงสุด ในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่นักลงทุนหันเหจุดสนใจออกจากกรีซ และมุ่งความสนใจไปที่แนวโน้ม ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 95.426 ในช่วงเช้าวันนี้ โดยดัชนีเพิ่งพุ่งขึ้น 1.2% เมื่อวานนี้ ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนก่อน

*ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ และถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ผู้ว่าการคนหนึ่งของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่ระบุว่า เขาพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ ในเดือนก.ย.และธ.ค.

*ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 7 ปี ในเดือนที่ผ่านมา และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ ได้บ่งชี้ว่า ภาคการผลิตของสหรัฐมีเสถียรภาพ หลังจากอ่อนแอในช่วงก่อนหน้านี้

*นักลงทุนหลายรายยังคงเชื่อมั่นว่า กรีซจะสามารถทำข้อตกลงกับเจ้าหนี้ได้ แต่ยูโรดิ่งลงในวันอังคาร ขณะที่เทรดเดอร์บางคนระบุว่า ยังคงมีอุปสรรคทางการเมือง ที่ขัดขวางการทำข้อตกลงหนี้กรีซ

*วันอังคาร ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 611.20 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ในทุกช่วงอายุ 458.43 ล้านบาท และถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปี ซื้อสุทธิ 606.20 พันล้านบาท

*09.13 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.765/795 จาก 33.715/745 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.706/805 จาก 37.928/952 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 123.85/90 จาก 123.94 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1171/73 จาก 1.1169 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยิ่งอ่อนค่าลงตาม regional ช่วงนี้ก็กลับมาเล่น theme เรื่องดอกเบี้ยเฟด หลังตัวเลขสหรัฐกลับมาดี ส่วนปัจจัยใหม่ๆ ที่ใหญ่จริงๆ ยังไม่มีในตอนนี่" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้